

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน หากลูกต้องการที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณบุญ ตรวจสอบชาร์ทของลูกเพื่อดูว่าลูกไม่ได้กำลังทำบาปใดและลูกกำลังสะสมสัจจะไว้ในบัญชีของลูก
- คำถาม:** อะไรคือหนึ่งในบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุด?
- คำตอบ:** การมองด้วยสายตาที่เลวร้ายต่อใครก็ตาม คือหนึ่งในบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลูกๆ ผู้ที่กำลังจะกลายเป็นดวงวิญญาณบุญนั้นต้องไม่มองด้วยสายตาที่เลวร้าย(มีกิเลส)ต่อผู้ใด ตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่า ลูกอยู่ในโยคะนานเพียงไร และลูกกำลังทำบาปใดอยู่หรือไม่ เพื่อที่จะประกาศสิทธิในสถานภาพที่สูง ดูแลเอาใจใส่ที่จะไม่มองด้วยสายตาที่มีกิเลสต่อใคร และทำตามศรัมัท (การกำหนดที่สูงส่ง) ที่พอให้ลูกอย่างสมบูรณ์
- เพลง:** มองดูใบหน้าของลูกในกระจกของหัวใจของลูก

โอมชานติ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดกับลูกๆ: ตรวจสอบตนเองภายใน โดยทั่วไปผู้คนนั้นรู้ว่าพวกเขาได้ทำบาปและได้ทำบุญมามากเพียงไรตลอดทั้งชีวิตของพวกเขา ดังนั้นลูกแต่ละคนควรมองดูชาร์ทของลูกทุกวันและถามตนเอง: ฉันได้ทำบาปมาแล้วมากแค่ไหน? และฉันได้ทำบุญมาแล้วมากแค่ไหน? ฉันได้ทำให้ใครไม่พอใจไหม? มนุษย์ทุกคนนั้นสามารถเข้าใจด้วยตนเองถึงสิ่งที่เขาได้ทำมาในชีวิตของเขาว่า: เขาได้ทำบาปมาแล้วมากแค่ไหน และเขาได้ให้ทานมาแล้วมากแค่ไหน เมื่อผู้คนไปในการจาริกแสวงบุญพวกเขาก็ให้ทานและทำบุญ พวกเขาพยายามที่จะไม่ทำบาปใดๆ ดังนั้นพ่อถามลูกๆ: ลูกได้ทำบาปมาแล้วมากแค่ไหน และลูกได้ทำบุญมาแล้วเพียงไร? เวลานั้นลูกๆ ต้องกลายเป็นดวงวิญญาณบุญ ดังนั้นลูกต้องไม่ทำบาปใดๆ มีประเภทของบาปจำนวนนับไม่ถ้วน การมองด้วยสายตาที่เลวร้ายต่อใครบางคนก็เป็นบาปด้วยเช่นกัน สายตาที่เลวร้ายคือสายตาที่เต็มไปด้วยกิเลส นั่นเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ลูกต้องไม่มีวันมองด้วยสายตาที่มีกิเลสต่อใคร โดยทั่วไปแล้วเป็นผู้ชายและภรรยาที่สายตาของเขานั้นมีกิเลส แม้กระทั่งกุมารและกุมารีบางครั้งก็มีสายตาที่มีกิเลส พ่อพูดว่า: ลูกต้องไม่มีสายตาที่มีกิเลสใดๆ ไม่เช่นนั้นแล้วลูกจะต้องถูกเรียกว่าลิง มีตัวอย่างของนาราด เขากล่าวว่าเขาจะสามารถแต่งงานกับลักษมีได้หรือไม่ ลูกพูดด้วยเช่นกันว่าลูกจะแต่งงานกับลักษมี ลูกจะกลายเป็นลักษมีหรือนารายณ์จากนารีหรือนายธรรมาดา พ่อพูดว่า: ถามหัวใจของลูกเองว่ามากเพียงไรที่ลูกได้กลายเป็นดวงวิญญาณบุญ ลูกกำลังทำบาปเพิ่มมากขึ้นไหม? มากเพียงไรที่ลูกอยู่ในโยคะ? เป็นเพราะลูกๆ ได้ตระหนักรู้จักพ่อแล้วที่ลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี้ ไม่มีใครอื่นในโลกตระหนักรู้จักบาบา หรือตระหนักรู้จักว่านี่คือบัพดาตา ลูกๆ บรรพบุรุษรู้ว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเข้าไปในบรรพบุรุษ และให้สมบัติที่มีค่าของเพชรพลอยที่ไม่สูญสลายแห่งความรู้ให้แก่ลูก ความมั่งคั่งที่มนุษย์มีนั้นสูญสลาย นั่นคือสิ่งที่พวกเขาให้ทาน สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ก้อนหิน ในขณะที่สิ่งเหล่านี้คือเพชรพลอยแห่งความรู้ เพียงพ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้เท่านั้นที่มีเพชรพลอยเหล่านี้ เพชรพลอยแต่ละเม็ดนั้นมีค่าหลายแสนรูปปี ลูกต้องเข้าถึงเพชรพลอยแห่งความรู้นี้ที่ให้อภัยโดยพ่อผู้เป็นพ่อค้าเพชร และแล้วก็ให้ทานเพชรพลอยเหล่านั้น มากเท่าที่ลูกรับเอาเพชรพลอยเหล่านั้น แล้วให้ทานแก่ผู้อื่น ลูกก็จะประกาศสิทธิในสถานภาพที่สูงตามนั้น พ่ออธิบาย: ตรวจสอบตนเองและดูว่าลูกได้เคยทำบาปมาแล้วมากแค่ไหน ตรวจสอบว่าลูกนั้นยังคงไม่กำลังทำบาปใด ลูกต้องไม่มองในวิถีที่ไม่บริสุทธิ์น้อยนิดที่สุดต่อใคร แม้แต่ทำตามศรัมัทที่พอให้ลูกอย่างสมบูรณ์ ลูกต้องระมัดระวัง พายุของมายาจะมา แต่ลูกต้องไม่มีวันทำการกระทำที่เป็นบาปด้วยอวัยวะประสาทสัมผัสของลูก หากลูกมองในวิถีที่ไม่บริสุทธิ์กับบางคน ลูกต้องอย่าได้ยืนอยู่เบื้องหน้าบุคคลนั้น แต่จงเดินออกไปในทันที เราสามารถบอกได้ในทันทีเมื่อใครบางคนมีสายตาที่มีกิเลส หากลูกต้องการที่จะประกาศสิทธิในสถานภาพที่สูง ลูกต้องคงอยู่อย่างระมัดระวังมาก หากลูกมีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกก็จะกลับมาอ่อนแอ ลูกต้องทำตามศรัมัทที่พอให้ลูก เพียงลูกๆ เท่านั้นที่ตระหนักรู้จักพ่อ ยกตัวอย่าง หากบาบาไปบางแห่ง เพียงลูกๆ เท่านั้นที่จะรู้ว่าบัพดาตาได้มาถึงแล้ว ผู้คนอื่นมากมายมองดูท่าน แต่พวกเขาก็ไม่รู้สิ่งใด ดังนั้นหากพวกเขาถามว่าท่านเป็นใคร บอกพวกเขา “นี่คือบัพดาตา” ลูกแต่ละคนควรมีหนึ่งในเข็มเครื่องหมายเหล่านี้ บอกพวกเขา: “ชีพบาบาได้ให้ทานเพชรพลอยที่ไม่สูญสลายแห่งความรู้ให้แก่เราผ่านดาต่านี่ นี่คือความรู้ทางจิต พ่อทางจิต พ่อของจิตวิญญาณทั้งหมดนี้และให้ความรู้ให้แก่เรา เหล่านี้เป็นคำพูดของพระเจ้าชีวา ในกิตะได้มีการเขียนไว้อย่างไม่ถูกต้องว่าพระเจ้าศรึกฤษณะพูด เพียงชีวาเท่านั้นที่เรียกว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เพียงด้วยความรู้เท่านั้นที่มีการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มิกิเลส เหล่านี้คือเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ประทานการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มิกิเลส” ลูกควรจดจำคำพูดเหล่านี้เป็นอย่างดีมาก ลูกๆ เข้าใจว่าลูกรู้จักพ่อ และพ่อเองก็เข้าใจด้วยเช่นกันว่าท่านรู้จักลูกๆ พ่อจะพูดว่า:

ลูกๆ ทั้งหมดคือลูกๆ ของพ่อ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ลูกทั้งหมดรู้จักพ่อ หากอยู่ในโชคของใครบางคน เขาก็จะรู้จักท่านในภายหลัง หากบาบาไปบางแห่ง และผู้คนถามว่าท่านเป็นใคร อย่างแน่นอนที่จะเป็นด้วยแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ที่พวกเขาถามเพียงแค่บอกพวกเขาว่าท่านคือบิดา พ่อที่ไม่มีชีวิตจากนั้นไม่มีตัวตน จนกว่าพ่อเข้ามาสู่โลกที่มีตัวตน ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกจากท่านได้อย่างไร? ดังนั้นชีพบาบาได้นำเรามาเลี้ยงผ่านบราห์มา และให้มรดกแก่เรา ผู้นี้คือประชาปีตาบราห์มา และเราคือบราห์มากุมารและกุมารี ผู้เดียวที่กำลังสอนเราคือมหาสมุทรแห่งความรู้ เราได้รับมรดกจากท่าน บราห์มานี้กำลังศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นกัน แล้วท่านก็เปลี่ยนจากบราห์มินไปเป็นเทพ เป็นสิ่งที่ย้ายมากมายที่จะอธิบายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งดีที่จะอธิบายแก่ใครถึงนัยสำคัญของซีมเครื่องหมาย บอกพวกเขาว่าบาบาพูดว่า: จดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกปลดเปลื้อง ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์และไปยังโลกที่บริสุทธิ์ พ่อ นั่นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เรา กำลังทำความเพียรพยายามที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ก่อนเวลาของการทำลายล้างมาถึง เรา ก็จะสำเร็จการศึกษาของเรา เป็นสิ่งที่ย้ายมากมายที่จะอธิบาย เมื่อลูกคนใดก็ตามกำลังเดินทาง นำซีมเครื่องหมายติดตัวลูกไปด้วย พร้อมกับซีมเครื่องหมายเหล่านี้ ให้มีแผ่นพับเล็กๆ ที่เขียนว่า: พ่อเข้ามาในบารัตเพื่อก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปอีกครั้ง และให้มีการทำลายศาสนาอื่นๆ ทั้งหมดที่นับไม่ถ้วนในสงครามมหากาณะ เช่นที่เคยเป็นในวงจรที่แล้วตามแผนของละคร พิมพ์แผ่นพับเช่นนั้นสองหรือสี่แสนใบ เพื่อว่าลูกจะสามารถให้แผ่นพับเหล่านั้นแก่ใครก็ตาม ที่ด้านบนสุดควรเป็นภาพของตรีมูรติ และอีกด้านนั้นควรจะมีที่อยู่ของทุกศูนย์ ลูกๆ ต้องมีความใส่ใจเกี่ยวกับงานรับใช้ตลอดทั้งวัน ลูกๆ ได้ยินในเพลงแล้วว่า ลูกควรตรวจสอบชาร์ทของลูกทุกวัน และถามตนเองว่าสภาพของลูกเป็นเช่นไรตลอดทั้งวัน บาบาได้พบผู้คนมากมายที่จัดบัญชีของทั้งวันในสมุดบันทึกของพวกเขาทุกคืน พวกเขาตรวจสอบว่าพวกเขาได้ทำการกระทำที่ไม่ดีใดๆ หรือไม่ พวกเขาเขียนทุกสิ่งลงไป เพราะพวกเขาคิดว่าหากประวัติชีวิตของพวกเขาเขียนไว้ในทางที่ดี ผู้คนที่มาภายหลังก็จะเรียนรู้จากสิ่งนั้น เพียงคนที่ดีเท่านั้นที่จะเขียนในวิธีนี้ อย่างไรก็ตามทุกคนนั้นก็เต็มไปด้วยกิเลสอยู่ดี ที่นี้ไม่ได้เป็นเช่นเดียวกัน ตรวจสอบชาร์ทของลูกทุกวัน แล้วก็ส่งให้บาบา เพื่อว่าลูกจะสามารถทำความก้าวหน้าที่ดี และลูกก็จะให้ความใส่ใจต่ออนาคตด้วยเช่นกัน เขียนทุกสิ่งอย่างชัดเจน “วันนี้ฉันมองดูบางคนในวิธีที่เลวร้าย สิ่งนี้ได้เกิดขึ้น.. สิ่งนั้นได้เกิดขึ้น..” บาบาเรียกผู้ที่ทำให้ผู้อื่นไม่มีความสุขว่าหลอกลวง มีภาระของบาปจำนวนนับไม่ถ้วนของหลายชาติเกิดบนศีรษะของลูก เวลานั้นลูกต้องขจัดภาระของบาปนั้นไปด้วยพลังของการจดจำระลึกถึง ตรวจสอบตนเองทุกวัน: ฉันได้เป็นเหตุแห่งความทุกข์แก่ใครตลอดทั้งวันไหม? การเป็นเหตุแห่งทุกข์หมายถึงการหลอกลวง สิ่งนี้นำไปสู่บาป พ่อพูดว่า: อย่าได้หลอกลวง หรือสร้างความทุกข์แก่ผู้ใด ตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่าลูกได้ทำบาปมาแล้วมากแค่ไหน และได้ทำบุญมาแล้วมากแค่ไหน ชีพหนทางนี้แก่ใครก็ตามที่ลูกพบ บอกทุกคนอย่างเต็มไปด้วยความรักอย่างมาก: “ท่านต้องจดจำพ่อและกลับมาบริสุทธิ์” ขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก กลับมาบริสุทธิ์เช่นดอกบัว แม้ว่าลูกอยู่ในยุคแห่งการบรรจบพบกัน นี้ก็ยังคงเป็นอาณาจักรของราวัน ขณะที่มีชีวิตอยู่ในแม่น้ำแห่งยาพิชที่เต็มไปด้วยมายานี้ ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์เช่นดอกบัว ดอกบัวนั้นมีลูกๆ(หน่อ)มากมาย แต่ทั้งที่เป็นเช่นนั้น ก็ยังคงอยู่เหนือน้ำ นี้ก็เป็นเหมือนกับผู้ครองเรือนดอกบัวได้สร้างสิ่งต่างๆ มากมาย (ส่วนต่างๆ ของดอกบัวนั้นสามารถรับประทานได้) ตัวอย่างนี้ใช้กับลูก คงอยู่อย่างละวางจากกิเลส กลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดเดี๋ยวนี และแล้วสิ่งนั้นก็จะไม่สูญสลาย พ่อให้เพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายแก่ลูก ในขณะที่ทุกคนอื่นเพียงแค่ให้ก้อนหินแก่ลูก ผู้คนเหล่านั้นเพียงแค่พูดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ของความเลื่อมใสศรัทธาเพียงผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ มหาสมุทรแห่งความรู้ ดังนั้นลูกต้องรักพ่อเป็นอย่างมาก พ่อมีความรักต่อลูกๆ และลูกๆ ก็รักพ่อ ลูกไม่ควรจะมีสายใยใดๆ กับใครอื่น ลูกเลี้ยงคือผู้ที่ไม่ทำตามการกำหนดของพ่ออย่างสมบูรณ์ พวกเขาทำตามการกำหนดของราวัน และดังนั้นเหล่านั้นจึงไม่ใช้การกำหนดของราม เคยมีชุมนุมของราวันเป็นเวลาถึงครึ่งวงจร และเหตุนี้เองโลกนี้จึงถูกเรียกว่าคดโกง เวลานั้นลูกต้องลิ้มทุกคนอื่น และทำตามการกำหนดของพ่อผู้เดียว ตัวลูกเองยังคงต้องตรวจสอบว่า การกำหนดที่ลูกได้รับผ่านบราห์มากุมารนั้นถูกหรือผิด ลูกๆ ได้รับความเข้าใจถึงสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดเพียงเมื่อผู้เดียวที่มีศีลธรรมจรรยาเท่านั้นที่ท่านสามารถบอกลูกว่าอะไรถูกและอะไรผิด พ่อพูดว่า: ลูกเคยรับฟังคัมภีร์มาถึงครึ่งวงจรในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เวลานั้นคัมภีร์เหล่านั้นลูกต้อง หรือสิ่งที่พ่อบอกลูกลูกต้อง? พวกเขาพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน และพ่อกำลังบอกลูกว่า พ่อคือพ่อของลูก เวลานั้นตัดสินใจเพื่อตัวลูกเองว่าใครลูกต้อง ได้มีการอธิบายทั้งหมดนี้แก่ลูกๆ แล้ว ลูกสามารถเข้าใจสิ่งนี้เมื่อลูกกลายเป็นบราห์มินเท่านั้น มีผู้คนมากมายในชุมนุมของราวันในขณะที่ลูกมีจำนวนน้อยนิดมาก และนั่นด้วยก็ต่างลำดับกันไป ผู้ที่มองดูผู้อื่นด้วยสายตาที่ไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นของชุมนุมราวัน เพียงเมื่อสายตาของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์เท่านั้น และกลับมาสูงส่งที่พวกเขาจึงจะสามารถกล่าวได้ว่าเป็นของชุมนุมราม ลูกแต่ละคนสามารถเข้าใจด้วยตนเองว่าสภาพของลูกเป็นเช่นไร ก่อนหน้านี้ ลูกไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลย เนื่องจากพ่อได้ชี้หนทางแก่ลูกแล้ว ลูกต้องดูว่ามากเพียงไรที่ลูกให้ทานเพชรพลอยแห่งความรู้เหล่านี้ ผู้เลื่อมใสศรัทธาให้ทานสมบัติที่สูญสลาย เวลานั้นลูกต้องให้ทานเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายเหล่านี้ ไม่ใช่

ทรัพย์สินสมบัติที่สูญสลาย หากลูกมีทรัพย์สินสมบัติที่สูญสลาย จงใช้สิ่งนั้นเพื่องานรับใช้ทางจิตนี้ ด้วยการให้ทานเงินทองแก่ผู้ไม่บริสุทธิ์ ลูกก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ด้วย เมื่อลูกให้ทานทรัพย์สินสมบัติของลูก ลูกได้รับการตอบแทนของสิ่งนั้นเป็นเวลา 21 ชาติเกิดในโลกใหม่ ลูกต้องเข้าใจสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด บาบานั้นเฝ้าแต่ชี้วิธีการมากมายที่จะทำงานรับใช้ให้แก่ลูก จงมีความเมตตาต่อทุกคน มีการจดจำว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดก่อตั้งโลกใหม่ผ่านบราห์มา อย่างไรก็ตามไม่มีใครเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น พวกเขาพูดว่าดวงวิญญาณสูงสุดนั้นอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ลูกๆ ควรมีความสนใจอย่างมากในการทำงานรับใช้ หากลูกให้คุณประโยชน์แก่ผู้คนมากมาย ลูกก็จะได้รับคุณประโยชน์ด้วย แต่ละวันبابากำลังทำให้ทุกสิ่งนั้นง่ายตายอย่างมาก ภาพของตรีมูรตินี้ดีมาก มีชีพบาบาและก็มีประชาปีตาบราห์มาด้วยเช่นกัน ท่านกำลังก่อตั้งอาณาจักรที่สูงส่งของความบริสุทธิ์ ความสงบและความสุข 100% ในบารัตอีกครั้งผ่านลูกๆ ประชาปีตาบราห์มา กุมารและกุมารี ศาสนาอื่นๆ ทั้งหมดกำลังจะถูกทำลายในสงครามมหาภารตะ เช่นที่เคยเป็นเมื่อวงจรถัดแล้ว พิมพ์แผ่นพับ เช่นนั้นและแจกจ่ายแผ่นพับเหล่านั้น บาบาส่งให้ลูกเห็นถึงหนทางที่ง่ายตายเช่นนั้น ลูกควรแจกจ่ายแผ่นพับที่นิทรศการด้วย เป็นสิ่งที่ยังตายที่จะอธิบายด้วยแผ่นพับ โลกเก่าต้องถูกทำลาย โลกใหม่กำลังถูกก่อตั้ง ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเดี๋ยวนี้กำลังถูกก่อตั้ง ศาสนาอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกทำลาย เช่นที่เคยเป็นเมื่อวงจรถัดแล้ว ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่ลูกไป ลูกควรมีแผ่นพับและเข็มเครื่องหมายติดไปในกระเป๋าของลูกเสมอ “การหลุดพ้นในชีวิตภายใน 1 วินาที” ได้รับการจดจำ บอกพวกเขา: “ผู้เดิวนั้นคือพ่อและผู้นี้คือดาต้า ด้วยการจดจำพ่อนั้น ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของเทพยุคทอง มีสิ่งสร้างของโลกใหม่และการทำลายล้างโลกเก่านี้ และแล้วพวกเขาก็จะปกครองอาณาจักรของพวกเขาในโลกใหม่ ดินแดนของวิษณุ” ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังตาย! ผู้คนนั้นล้มลุกคลุกคลานอย่างมากในการจาริกแสวงบุญ ฯลฯ แม้แต่อารยะสมาธิก็สะดุดล้ม (ในการจาริกแสวงบุญ) บนรถไฟที่เต็มไปด้วยผู้คน สิ่งนั้นเรียกว่าการสะดุดล้มในนามของศาสนา ในความเป็นจริง นั่นคือการสะดุดล้มในนามของการไม่มีศาสนา ไม่มีควมจำเป็นที่จะต้องสะดุดล้มในนามของศาสนา เวลาที่ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียน ผู้คนทำสิ่งต่างๆ มากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกๆ ได้ยินเพลงแล้ว: “มองดูใบหน้าของลูกในกระจกของหัวใจของลูก” ไม่มีใครนอกจากลูกสามารถเห็นใบหน้านั้น ลูกสามารถแสดงใบหน้านั้นต่อพระเจ้า สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นของความรู้ ลูกกำลังเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นเทพ จากดวงวิญญาณบาปเป็นดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ ผู้คนทางโลกนั้นไม่รู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้เลย ไม่มีใครรู้ว่าลักษมีและนารายณ์ได้กลายเป็นนายแห่งสวรรค์อย่างไร ลูกๆ รู้ทุกสิ่ง หากลูกศรของลูกยิงถูกสติปัญญาของพวกเขา เรือของพวกเขาจะสามารถข้ามฟากได้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน และเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดิ์ตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. หากลูกมีทรัพย์สินสมบัติที่สูญสลาย จงใช้มันในวิธีที่มีค่าในการทำงานรับใช้ทางจิต อย่างแน่นอนลูกต้องให้ทานเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย
2. ตรวจสอบซารท์ของลูกเพื่อดูว่า: a) สภาพของมันเป็นเช่นไร b) มันได้ทำสิ่งใดผิดตลอดทั้งวันหรือไม่ c) มันได้เป็นเหตุแห่งความทุกข์แก่ผู้ใดหรือไม่ และ d) มันได้มองดูใครๆ ในวิธีที่ไม่บริสุทธิ์หรือไม่

**พร:** ขอให้ลูกเป็นผู้เพียรพยายามที่จริงจัง รวดเร็ว และเอาชนะปัญหาทั้งหมดด้วยการเป็นแสงที่เบาสบาย และกระโดดสูง

พิจารณาดูตัวเองว่าเป็นเพชรพลอยที่ล้ำค่าอย่างสม่าเสมอ และอยู่ในกล่องหัวใจของบัพดาตา นั่นคือ คงอยู่หลอมรวมในการจดจำระลึกถึงพ่ออย่างสม่าเสมอ แล้วลูกจะไม่มีประสบการณ์กับสถานการณ์ใดๆ ยากลำบาก และภาระทั้งหมดของลูกจะจบสิ้น ให้มีโยคะที่ง่ายตายนี้ เพื่อจะกลายเป็นแสงที่เบาสบาย และกระโดดสูง แล้วลูกจะกลายเป็นผู้เพียรพยายามที่จริงจัง รวดเร็ว เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีประสบการณ์ว่าสิ่งใดยากลำบาก ให้นำสิ่งนี้ไปบอกพ่อและมีประสบการณ์ของมือแห่งพรของบัพดาตาอยู่เหนือลูก ด้วยการทำเช่นนี้ ลูกจะค้นพบการแก้ไขปัญหาทั้งหมดในหนึ่งวินาที

**คติพจน์:** พลังแห่งความร่วมมือนั้นทำให้แม้กระทั่งบางสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้ นี่คือน้อมปรากการแห่งความปลอดภัยของลูก

**\*\*\* โอม ขานติ \*\*\***

ด้วยจิตใจที่เต็มไปพลังของคุณ จงทำงานรับใช้ของการให้สะกาศ

ตามเวลา เวลาที่คุณต้องทำงานของการให้สะกาศ และกระจายกระแสจิตไปทุกหนแห่ง เพื่อสร้างบรรยากาศด้วยจิตใจของคุณ เวลานั้นงานรับใช้เป็นที่ต้องการ คุณได้เห็นในรูปแบบที่มีตัวตนว่า เมื่อใดก็ตามที่มีคลื่นของบางสิ่งเป็นพิเศษ ทั้งวันและคืน ก็จะมีคามใส่ใจในการให้สะกาศและเพื่อให้พลังแก่ผู้ที่อ่อนแอ เวลาจะถูกทำให้ทำงานรับใช้สำหรับการให้สะกาศแก้ดวงวิญญาณ ในทำนองเดียวกัน จงทำตามพ่อ